



## สาส์นผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เนื่องในการประชุมสุดยอดนมาซประจำปี ครั้งที่ 30 - 10 /Jan/ 2024

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นถึงการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับการนมาซ ประจำปี ครั้งที่ 30 โดยท่านถือว่า ข้อบังคับอันยิ่งใหญ่

เป็นความต้องการที่นอกเหนือไปจากความต้องการในปัจจุบันของแต่ละบุคคลและสังคมชาวมุสลิม และเปรียบเสมือนจิตวิญญาณและอากาศสำหรับมนุษย์ และท่านยังเน้นย้ำว่า “ผู้รับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการเรียนรู้การทำงานนมาซและการปรับปรุงคุณภาพของนมาซให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่”

โดยใจความของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

การสรรเสริญทั้งหมดนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล และขอกล่าวอำนวยพรแด่ท่านศาสดามุฮัมมัด และบรรดาศาสนทูตผู้บริสุทธิ์ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอะลีอะฮ์ในสากลจักรวาล (ขอดวงวิญญาณของพวกเรา ฟังเสียดสละแด่ท่าน)

ก่อนอื่น ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพ ในการจัดพิธีรำลึกถึงแบบฉบับที่มีเกียรติและดั่งามนี้ ทั้งยังต้องขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อท่านสุญตุลอิสลาม กะรออะตี นักวิชาการผู้ต่อสู้และมีวิสัยทัศน์ที่แจ่มแจ้ง ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานของการขับเคลื่อนอันมีเกียรติยิ่งนี้

นมาซ ไม่สามารถถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความต้องการในปัจจุบันของแต่ละบุคคลและสังคมชาวมุสลิม ข้อบังคับอันยิ่งใหญ่ที่มีบทบาทเกินกว่าความต้องการเหล่านี้ ควรถือเป็นจิตวิญญาณสำหรับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ หรือเป็นอากาศ เมื่อเทียบกับความต้องการทางวัตถุอื่นๆ ของมนุษย์ การยอมรับทุกอิบาดัตและการรับใช้ทั้งหมดของพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับ การยอมรับการนมาซ และคำสั่งให้ดำรงการนมาซและยืนหยัดเพื่อการกระทำนั้นได้รับการเรียกร้องจากท่านศาสดามุฮัมมัด และการนมาซถือว่าเป็นข้อกำหนดประการแรกในการปกครองของบรรดาผู้ทรงธรรม และการปฏิบัติ ทั้งมีการเน้นย้ำที่มากกว่าพันธกรณีใดๆ และมีการกล่าวซ้ำในอัลกุรอาน ซึ่งถือเป็นเหตุผลทั้งหมดที่บ่งบอกถึงสถานภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของข้อบังคับนี้ของพระผู้เป็นเจ้า

การส่งเสริมให้นมาซในหมู่เยาวชนคนหนุ่มสาวและเยาวชน เป็นกุญแจที่สำคัญในการแพร่ขยายความโปรดปรานนี้ของพระเจ้าและแทนที่การกระทำนี้ในฐานะภาพที่เหมาะสม บรรดาผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและวัยรุ่น ตั้งแต่ ครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย กีฬา นักวิชาการศาสนา ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ (อาสาสมัคร) ในมัสยิด ทุกหน่วยวิชาชีพ และกลุ่มญาติเพื่อการสร้างสรรค์ และกลุ่มญาติอื่น ๆ โดยพวกเขาควรพิจารณาตนเองในฐานะเป็นผู้ฟัง: จงรู้ไว้ว่า พวกท่านทั้งหลาย จงดดำรงการนมาซ วิธีการเรียนรู้การทำงานนมาซและการปรับปรุงคุณภาพของนมาซให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ การให้ความสำคัญในการนมาซ มัสยิด การเตรียมความพร้อมด้วยหัวใจ การใส่ใจในความหมายของการนมาซ การรู้จักถึงหลักปฏิบัติของการนมาซ และการนมาซด้วยความหมายที่แท้จริง

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพ โปรดทรงประทานความสำเร็จให้กับทุกคนด้วยเถิด

ซัยยิดอาลี คาเมเนอี



دفتر مقام معظم رهبری  
www.leader.ir

---

15 دعی 1402

ترنگب 5 مگراوم 2024